



CMC 11/2019

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เข้าลงทุนโดยจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“โคแมน ทราเวล”)

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.47 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้จะมีมูลค่าขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 9.54 ซึ่งขนาดรายการเมื่อรวมกันทั้งหมดมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่มีขนาดรายการไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าร่วมทุนในบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

การเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวล ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)



COMANCHE  
INTERNATIONAL

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/118 อาคารเมืองไทยภัทร 2 ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (02) 693-3569 แฟกซ์ (02) 693-3577 ทะเบียนเลขที่ 0107559000273

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด เพื่อให้การเข้าลงทุนสำเร็จลุล่วง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“โคแมน ทราเวล”) โดยการชำระหุ้นสามัญจำนวน 299,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของโคแมน ทราเวล โดยจะชำระหุ้นสามัญทั้งจำนวนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.47 และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้จะมีมูลค่าขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 9.54 ซึ่งขนาดรายการเมื่อรวมกันทั้งหมดมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่มีขนาดรายการไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าร่วมทุนในบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่อ้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

การลงทุนในโคแมน ทราเวล ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวล เพื่อให้การเข้าลงทุนสำเร็จลุล่วง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“โคแมน ทราเวล”) โดยการชำระหุ้นสามัญ โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562



**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ร่วมลงทุน:	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ</li> <li>นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง</li> <li>นางสาวศนิ เปี่ยมศุภทรัพย์</li> </ol>
ความสัมพันธ์กับบริษัท:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> <li>นางสาวศนิ เปี่ยมศุภทรัพย์ เป็นพนักงาน บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> </ol>

**3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ**

บริษัทจะเข้าชำระหุ้นสามัญจำนวน 299,997 หุ้น โดยจะชำระหุ้นสามัญทั้งจำนวนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของโคแมน ทราเวล

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.47 เมื่อกำหนดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้จะมีมูลค่าขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อกำหนดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 9.54 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่มีขนาดรายการไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้ แสดงดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัท <sup>1</sup>	โคแมน ทราเวล <sup>2</sup>
สินทรัพย์รวม	529.65	30.00
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21.37	-
หัก ค่าความนิยม	61.88	-
หัก หนี้สินรวม	74.46	-
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17.83	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	354.11	30.00
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 12 เดือนย้อนหลัง	36.81	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup> งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับสอบทานแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

<sup>2</sup> ตามแผนการลงทุนในโคแมน ทราเวล



วิธีการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	มูลค่าขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	% ของ NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา / มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท	8.47
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบกิจการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าที่จ่ายชำระ / สินทรัพย์รวมของบริษัท	5.66
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ได้รับ	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ได้เป็นการชำระค่าสินทรัพย์ด้วยหุ้น

ข้อมูลสรุปรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 6 เดือน แสดงดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	วันที่อนุมัติการทำรายการ	ขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ร้อยละ)
1. หุ้นสามัญบริษัท รุมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	5 เมษายน 2562	1.07
2. หุ้นสามัญบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด	15 มิถุนายน 2562	8.47
<b>รวม</b>		<b>9.54</b>

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชื่อกิจการ	บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นผู้ให้บริการสำรองที่พัก ตัวเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท
ที่ตั้งโรงงาน	-ไม่มี-
บัตรส่งเสริมการลงทุน	-ไม่มี-
โครงสร้างเงินทุน	ทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
กรรมการ	-ไม่มี- ภายหลังการเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวล บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในโคแมน ทราเวล ดังนี้ 1. นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ 2. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง 3. นางสาวศนิ เปี่ยมศุภทรัพย์



สรุปรฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)	-ไม่มี-
---	---------

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นหลังการเข้าชำระหุ้นหุ้นสามัญของโคแมน ทราเวล

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	299,997	99.99
2.	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	1	น้อยกว่า 0.01
3.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	1	น้อยกว่า 0.01
4.	นางสาวศนิ เปี่ยมศุภทรัพย์	1	น้อยกว่า 0.01
รวม		300,000	100.00

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระหุ้นสามัญของโคแมน ทราเวล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยจะชำระหุ้นสามัญทั้งจำนวนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของโคแมน ทราเวล จำนวนทั้งสิ้น 299,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ รวม 30 ล้านบาท โดยจะชำระหุ้นสามัญทั้งจำนวนของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

กำหนดจากมูลค่าหุ้นสามัญ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการเข้าลงทุนในโคแมน ทราเวล ซึ่งตั้งเป้าให้บริการสำรองที่พัก ตัวเครื่องบิน รถเช่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกประเภทในครั้ง นี้ จะสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของโคแมน ทราเวล ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้ประเมินจากกระแสเงินสดในการดำเนินงานในอนาคต โดยอ้างอิงจากการดำเนินงานในอดีต



10. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความสมเหตุสมผล

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ โดยได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ ศุขวิริยะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร